

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 6/2015**

### **001. PHAN HƯƠNG/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Làm tốt công tác hướng nghiệp vào trường sĩ quan quân đội// Quân khu 2.- Số 852.- Ngày 11/6/2015 - Tr.7**

Với phương châm “công tác tuyên truyền là gốc”, thực hiện tư vấn tại lớp, hướng nghiệp tại trường, hàng trăm Ban Tuyển sinh quân sự Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã chỉ huy Ban tuyển sinh cấp huyện, thị, trung đoàn và tương đương xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, chuẩn bị giáo án, tài liệu, hiệp đồng với các Trường THPT trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho các em học sinh, thời gian từ 01 đến 02 giờ/điểm. Đồng thời phối hợp hiệp đồng với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh truyền hình địa phương, báo chí, tờ rơi... Thông qua tuyên truyền nhằm giúp cho các em hiểu hơn về truyền thống tốt đẹp của quân đội; có đầy đủ thông tin và hiểu biết hơn về các trường sĩ quan trong quân đội để thí sinh và gia đình hiểu, tự nguyện đăng kí, chọn trường dự thi cho phù hợp với học lực, sức khỏe. Từ năm 2012 đến nay có 181 thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào Trường Sĩ quan Chính trị, trong đó có 149 thí sinh dự thi.

### **002. HƯƠNG PHAN & NHẬT ĐẶNG/ Đảng bộ QS tỉnh Điện Biên, Lữ đoàn 43: Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng// Báo Quân khu 2.- Số 853.- Ngày 18/6/2015 - Tr.3**

Tại Trường QS tỉnh, Đảng bộ QS tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 88 quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị: Trường Quân sự, Trung đoàn 741, Đoàn KT-QP 379 và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu học tập các nội dung theo quy định. Lớp học đã giúp các đối tượng quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của bản thân và quá trình phấn đấu, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng bộ Lữ đoàn 543 mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015 cho 30 quần chúng là đoàn viên ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được học tập và nghiên cứu một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và theo tư tưởng tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, với phần kiểm tra nhận thức, cụ hteer: 100% các học viên đạt khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi đạt 29,3 %.

### **003. TẠ QUANG ĐẠO/ Ban CHQS huyện Mường Chà: Đồn là nhà, biên giới là quê hương// Pháp luật Việt Nam.- Số 155.- Ngày 4/6/2015 - Tr.18**

Đó không chỉ là suy nghĩ mà còn là động lực quan trọng giúp tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 405 Leng Su Sìn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện

Biên nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới Tây Bắc.

Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn đóng quân nơi địa đầu cực Tây của Tổ quốc, có khu vực quản lý thuộc địa bàn 2 xã Leng Su Sìn và Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Với trên 20 km đường biên giới tiếp giáp với khu vực Si Ca Khô, huyện Nhột U, tỉnh Phong Sa Lý, nước CHDCND Lào, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới gắn với giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển đời sống kinh tế.

### **“ Ba cùng” với dân**

Theo thống kê, khu vực quản lý của Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn hiện có 1.750 hộ dân với 8.154 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Mông và Hà Nhì chủ yếu. Đây không chỉ là địa bàn có địa hình đồi núi hiểm trở, kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp mà còn là địa bàn phức tạp về tình hình truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “ Vương quốc Mông”, di dịch cư tự do, tội phạm ma túy...

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là các anh em ruột thịt” trong những năm qua cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn đã thành lập các tổ công tác tăng cường cho 2 xã để làm công tác vận động quần chúng, thực hiện “ cùng ăn, cùng ở, cùng sản xuất, cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đồn còn tăng cường 2 đồng chí cán bộ về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã phụ trách công tác quốc phòng an ninh.

Trung úy Mùa A Sùng, Đội trưởng Đội trinh sát, thành viên tổ công tác tăng cường xã Leng Su Sìn chia sẻ: “ Chỉ tính năm 2013 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Leng Su Sìn và Chung Chải tiến hành 57 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức 28 đợt giúp dân tái định cư có hiệu quả.

### **Bộ đội là “ người nhà”**

Vừa kiểm tra lại nương ngô sắp đến ngày thu hoạch, ông Hoàng Phù Dự- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn- cho biết: “Cán bộ Biên phòng tốt lắm, thường xuyên đến từng nhà giúp dân phát triển kinh tế, đuổi cái nghèo, cái đói. Bà con trong bản coi bộ đội như người nhà, luôn tin yêu, quý trọng và luôn nghe lời bộ đội không đi theo kẻ xấu. Chính nhờ những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn nên đến đầu năm 2015 đã có 21 hộ với 108 nhân khẩu di chuyển vào vùng quy hoạch bản mới; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định; tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép đã từng bước được khắc phục”.

Song song với nhiệm vụ vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn còn thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới. Đến nay, 100% các hộ giáp biên ở Leng Su Sìn và Chung Chải tự nguyện đăng ký tự quản vùng biên và tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới,

phòng chống tội phạm. Trong 4 tháng đầu năm 2014, quần chúng trên địa bàn đã cung cấp cho cán bộ biên phòng hàng chục nguồn tin có giá trị, góp phần phát hiện và triệt phá nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ông Sùng Sùng Khai - Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn - phấn khởi cho biết: “ Bộ đội biên phòng thực sự là bộ đội của dân, luôn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn cuộc sống bình yên”.

Thường xuyên bám sát địa bàn công tác, với cách làm thiết thực, hiệu quả, những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn đã và đang đóng góp phần quan trọng giúp địa phương xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh; giúp đồng bào các dân tộc vùng giáp biên phát triển đời sống, từ đó trực tiếp giữ vững bình yên trên tuyến biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.

#### **004. ĐÀO DÂNG TRIỀU/ “Tổng đài” của chiến sĩ mới// Quân khu 2.- Số 852.- Ngày 11/6/2015 - Tr.4**

Không còn bờ ngõ, bản khoả ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới đợt I năm 2015 Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 82, đã trở thành rắn rỏi, trưởng thành vượt bậc. Gần gũi, thân thiện, hiểu biết, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị đã trở thành “Tổng đài” giúp những chàng binh nhì “gỡ rối” bao vướng mắc trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, rèn luyện...

Trò chuyện với Trung tá Phan Trọng Hiền, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, chúng tôi được biết: Sau hơn 2 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, không có hiện tượng vi phạm kỷ luật, không đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; kết quả huấn luyện các khoa mục đều rất cao...Đề đạt được kết quả quan trọng đó, ngay từ ngày đầu, tuần đầu, cán bộ các cấp của đơn vị nắm trích ngang, lý lịch, văn hóa, sở trường, hoàn cảnh gia đình, tập trung chú ý đặc biệt với những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời hiểu rõ thói quen, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới để chia sẻ, động viên, hướng dẫn, huấn luyện, rèn luyện bộ đội, từ đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, yên tâm công tác xây dựng đơn vị.

Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới, Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 hiểu rõ hơn ai hết những “rào cản” bắt nguồn từ sự nhận thức chưa đúng đắn và đầy đủ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm kỷ luật. Không giấu giếm bí quyết, Đại úy Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ: Phải đặt mình vào “vai” chiến sĩ mới, hòa mình vào cùng bộ đội để giải đáp một cách thuyết phục những câu hỏi như: Tại sao chúng tôi không được sử dụng điện thoại di động để gọi cho người thân? Vì sao khi vào đây chúng tôi phải bỏ thuốc lá? Hay như, tại sao phải cắt tóc 3 phân, hoặc là không được bỏ gác? Khi nào thì được về tranh thủ thăm gia đình? Người thân có được vào đơn vị thăm chúng tôi không?...Trong những buổi tọa đàm, giao lưu thân thiết, văn hóa, nghệ thuật, những nghi vấn đó của chiến sĩ mới được “sân khấu hóa” một cách hài hước, nhí nhảnh, dễ hiểu, nhớ lâu, từ đó bộ đội tự giác chấp hành tốt kỷ luật.

Với quyết tâm “mục sở thị” không khí thi đua huấn luyện giỏi của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, chúng tôi tới thao trường huấn luyện của đơn vị. Nhìn con

đường mòn “nhẫn thín” chỉ còn phát phơ vài ngọn cỏ héo khô dẫn lối tới thao trường, bất cứ ai cũng có thể hiểu được rằng, cái nắng “bỏng da, cháy thịt” không ngăn nổi bước chân lườm lượp, chắc nịch như chạy đua của bộ đội lúc hành quân ra thao trường huấn luyện. Vừa cố gắng rảo bước thật nhanh để bắt kịp đoàn công tác, chúng tôi vẫn không quên tìm hiểu chủ đề “ tổng đài” của đơn vị được đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn giải thích: Đó là đội ngũ Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, cán bộ Đại đội, Tiểu đoàn...các đồng chí Chính trị viên được xem là hạt nhân của “tổng đài”, “ chị Thanh Tâm” của chiến sĩ mới.

Chúng kiến chiến sĩ mới tập luyện ngoài thao trường, chúng tôi mới cảm nhận hết được sự tận tình hướng dẫn từng động tác của cán bộ Đại đội, Trung đội, Tiểu đội đối với chiến sĩ mới giống như những người anh, người bạn chỉ bảo cho em mình. Luôn có mặt trên thao trường, bám nắm, uốn nắn, sửa tập từng cử chỉ cho bộ đội, Thượng úy Đỗ Văn Đại, Đại đội trưởng Đại đội 4 cho biết: Để hiểu chiến sĩ mới hiểu nhanh và nắm bắt chắc các động tác, thao tác, bài học, cuối giờ học đơn vị tổ chức cho đơn vị thảo luận, hội thảo giữa các Trung đội và Tiểu đội ngay tại thao trường để đánh giá hiệu quả rèn luyện. Chiến sĩ mới được nhận xét đánh giá lẫn nhau, hoặc đặt ra những câu hỏi khó, những thắc mắc chưa hiểu về đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện giải quyết và trả lời thấu đáo...

Tiếng còi báo hiệu giờ giải lao đã đến, những chàng binh nhì theo khẩu lệnh của người chỉ huy nhanh chóng giá súng và hòa mình vào các hoạt động thao trường. Từ đọc báo, văn hóa, văn nghệ, tham gia các trò chơi quân sự... đều khiến chiến sĩ mới thích thú và đối với những “ tổng đài viên” thì đây được coi là thời điểm “giờ vang” để “ tương tác”. Bên cạnh việc nắm bắt tâm lý, tư tưởng và giải quyết các vấn đề phát sinh như những “ tổng đài viên” còn có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, tư vấn giải đáp... giúp chiến sĩ mới biết cách khắc phục, “gỡ rối” khi họ phải những vấn đề về tâm lý, tư tưởng như: Các vấn đề nảy sinh trong tình bạn, tình yêu, gia đình và cuộc sống; sự thích ứng trong môi trường quân ngũ; những khó khăn trong huấn luyện, rèn luyện, tu dưỡng...

Chững chạc trong bộ quân phục gọn gàng, từng lời nói, cử chỉ, hành động và sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chiến sĩ Lữ đoàn 82 ngày một trưởng thành hơn. Binh nhì Hà Văn Thành, Trung đội 10, Đại đội 4 hồ hởi: Gần gũi với chúng em nhất là các ảnh Tiểu đội trưởng, các anh cùng lứa tuổi, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, nghỉ như chiến sĩ; cái gì chưa hiểu, chưa biết chúng em ngay lập tức nhờ “ tổng đài” tư vấn là biết ngay. Bước vào môi trường quân đội, những ngày đầu em gặp không ít những khó khăn, nhưng được sự hướng dẫn ân cần, tận tình của cán bộ các cấp nên mọi chế độ sinh hoạt, học tập đã đi vào nề nếp. Chúng em thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Quân đội là một môi trường tốt, lành mạnh để những thanh niên như chúng em học tập và phấn đấu, trưởng thành...

**005. PHAN HUƠNG/ Xử lý an toàn quả bom gần 400kg// Quân khu 2.- Số 8.- Ngày 11/6/2015 - Tr.8**

Sáng ngày 4 – 6, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thuộc Ban CHQS huyện Mường Chà phối hợp với các cơ quan chức năng huyện đã tổ chức di dời và

tiêu hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại bản Nậm Nèn 2, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên.

Trước đó ngày 25/5, trong quá trình san ủi mặt bằng làm nền nhà, gia đình anh Điều Chính Bậy ở bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn huyện Mường Chà phát hiện thấy một vật lạ nghi là một quả bom.

Gia đình đã báo cáo lên chính quyền xã và cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông báo, Bộ CHQC tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Chà xác định “vật lạ” mà người dân phát hiện chính là một quả bom đường kính 40 cm, chiều dài 1,3m, có trọng lượng gần 400 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ. Lực lượng quân sự huyện Mường Chà, cùng với chính quyền xã tổ chức phong tỏa, cách ly và bảo vệ hiện trường khu vực có quả bom để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

### **006. PHAN ANH/ Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy// Quân đội Nhân dân.- Số 19475.- Ngày 25/6/2015 - Tr.3**

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình địa bàn đóng quân, phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, tăng cường kiểm tra đôn đốc và có những giải pháp phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chiến lược phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ. Các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, đăng tải nhiều thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội...

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, các cơ quan chức năng của Cục đã bám sát nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, chủ động triển khai biên soạn các chuyên đề giáo dục pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị toàn quân tổ chức thực hiện Chỉ thị 04/CT-BQP ngày 20-1-2011 của Bộ Quốc phòng về thực hiện “Ngày pháp luật trong quân đội”. Cục đã tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường kỷ luật quân đội tại các đơn vị, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập các chuyên đề về pháp luật và thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội. Lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thường xuyên duy trì chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo, ngư dân trên vùng biển, đảo về đấu tranh chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Quân y và cơ quan quân sự địa phương, đơn vị làm tốt công tác khám sàng lọc, kiên quyết không để các trường hợp nghiện ma túy

nhập ngũ. Cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục, duy trì kỷ luật, ngăn chặn không để ma túy xâm nhập vào đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng cục Chính trị hướng dẫn cơ quan, đơn vị toàn quân mít tinh hưởng ứng, tuyên truyền sâu rộng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26-6); giao ước thi đua, cam kết đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy. Các cơ quan, đơn vị quân đội đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Qua 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị quân đội tổ chức gần 17.000 buổi tuyên truyền với khoảng 960.000 lượt người nghe, phát 2.500 tờ rơi, 1.000 tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và các loại tội phạm khác.

Đại tá Phạm Văn Thi, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, cho biết: Qua công tác kiểm tra của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm vi phạm, tội phạm trong quân đội; giải quyết có hiệu quả ở những địa bàn có “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra có liên quan đến quân đội; tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có chủ trương, biện pháp giáo dục phòng ngừa đạt hiệu quả.

Cùng với phòng ngừa, các lực lượng chức năng của quân đội triển khai đồng bộ những giải pháp, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chuyên trách đã chủ động lập kế hoạch đấu tranh, trinh sát, điều tra và thực hiện 30 chuyên án về ma túy; phát hiện, bắt giữ và xử lý 420 vụ với 552 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2014 giảm 392 vụ); thu giữ hàng trăm ki-lô-gam ma túy các loại, cùng các chất phụ gia, máy ép ma túy và một số tài sản, phương tiện, công cụ phạm tội khác; phá nhỏ 12.750m<sup>2</sup> cây thuốc phiện...

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng rà soát lại mô hình tổ chức, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm. Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng) tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan và các nước bạn Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc đấu tranh với tội phạm ma túy và các loại vi phạm, tội phạm khác. Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là trên vùng biên giới, hải đảo và các địa bàn trọng điểm...

**007. TẠ QUANG ĐẠO/ Thiết thực nâng cao đời sống bộ đội// Báo Pháp luật Việt Nam.- Ngày 30/6/2015 - Tr.18**

Thời gian qua, trên cơ sở gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị công tác tăng gia, sản xuất ở Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị...

Cái nắng gay gắt đầu mùa hè, đặc trưng khí hậu Tây Bắc dường như dịu hẳn đi khi chúng tôi được đi giữa màu xanh của những giàn bầu, bí và các vườn rau tươi tốt tại Lữ đoàn 82.

**“Cũng là một nhiệm vụ”**

Vừa cùng chúng tôi tham quan khu tăng gia tập trung của đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Đông - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 82- vừa phân khởi cho biết: “Xác định cùng với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì tăng gia sản xuất cũng là một nhiệm vụ quan trọng nên những năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Những vườn rau của đơn vị được các chiến sĩ trẻ trồng đủ loại, mùa nào thứ ấy”.

Để có được những vườn rau xanh mướt, những giàn bầu nặng trĩu trái, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 82 đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Đứng chân tại Tp. Điện Biên Phủ (Điện Biên) đất đồi dốc, kém màu mỡ, nguồn nước tưới khan hiếm nhất là về mùa khô, để tăng gia sản xuất có hiệu quả. Lữ đoàn 82 đã thường xuyên động viên, phát huy tốt tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo đơn vị tận dụng diện tích xung quanh doanh trại, chăn nuôi liên hoàn kết hợp với đa dạng hóa cơ cấu các loại rau xanh theo mùa, chú trọng xen canh gối vụ. Nhờ đó, Lữ đoàn 82 đã trở thành một “điểm sáng” của lực lượng vũ trang Quân khu 2 về tăng gia sản xuất.

Binh nhất Tông Văn Thuận- Chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 vui vẻ khoe với chúng tôi: “Giàn bầu này là em mang giống ở bản em xuống đây, quả to và sai lắm các anh chị ạ!”. Có thể thấy, với trí tuệ và công sức lao động ngoài giờ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã quy hoạch, xây dựng được một hệ thống vườn, trại khoa học, hợp lý vừa bảo đảm tốt vệ sinh trong quá trình sản xuất. Hiện nay, Lữ đoàn 82 đang triển khai khu tăng gia chăn nuôi tập trung cấp Lữ đoàn với diện tích trên 10 ha, trong đó có 3 ha trồng cây ăn quả, gần 1 ha ao cá và khoảng 6 ha trồng sắn, cỏ voi, bí đỏ, quy hoạch hệ thống chuồng nuôi thả lợn, gà, bò... một mô hình Vườn- ao – chuồng khép kín đã dần được hoàn thiện với mục tiêu tạo nguồn cung cấp thực phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của đơn vị, đồng thời cung cấp ta thị trường TP. Điện Biên Phủ.

**“Trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi”**

Thoạt nghe, chúng tôi không tin lắm nhưng đúng lúc phải đến tận nơi, nhìn tận mắt thì mới thấy đây thực sự là một “kỳ tích” của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82. Với

độ cao trên 800m so với mực nước biển và khí hậu khắc nghiệt vùng Tây Bắc, để trồng được rau xanh vốn đã khó nhưng vào mùa khô thì việc này càng khó hơn. Để giải “bài toán” này, từ cách đây hơn 5 năm, hàng ngày sau những giờ huấn luyện, các thể hệ cán bộ chiến sĩ đã tích cực đào ao tích nước để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Biết bao công sức mồ hôi đã đổ xuống để có được những ao cá, những vườn rau như hôm nay.

Điểm đặc biệt nhất là việc “Trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi” của bộ đội Lữ đoàn 82 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân. Chính quyền địa phương không chỉ tuyên truyền mà còn tổ chức nhiều đoàn để bà con đến đơn vị tham quan và học hỏi kinh nghiệm tăng gia sản xuất của bộ đội. Nhờ đó, hoạt động xóa đói giảm nghèo trên địa bàn cũng có được những kết quả đáng kể.

Đến nay, Lữ đoàn thường xuyên duy trì trên 600 đầu lợn ( trong đó có hơn 50 lợn nái sinh sản), đàn bò trên 40 con, đàn gia cầm từ 1.700-2.100 con( trong đó có trên 400 gia cầm đẻ trứng) bảo đảm tốt nhu cầu của đơn vị. Ngoài các ao của các phân đội, hệ thống ao cá Lữ đoàn với diện tích trên 1 ha đã được củng cố xây kè đá quanh bờ vừa bảo đảm mỹ quan vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chăn thả cá và trữ nước cho sản xuất... Hệ thống chuồng, trại, đường vườn, bể chứa nước được xây dựng cơ bản, thường xuyên được tu sửa và củng cố chủ động trong chăm sóc phát triển tăng gia sản xuất.

Nhờ đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn 82 luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2010-2014, Lữ đoàn đã thu được 347.47 tấn thịt quy xô lọc, 74.21 tấn cá tươi, 49.6 tấn gia cầm, 915.3 tấn rau củ quả... Theo tính toán, giá trị bình quân thu được từ tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 82 đạt 4.990.600 đồng/ người, đạt 107.3% kế hoạch; sản phẩm tăng gia được đưa vào cơ cấu bữa ăn của bộ đội thường có giá thấp hơn thị trường cùng thời điểm 10-15% và bảo đảm tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ cấu giống vật nuôi, rau quả từng bước được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng những sản phẩm chất lượng, có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, toàn bộ nguồn thu từ tăng gia sản xuất đã được sử dụng đúng mục đích, góp phần tích cực trong cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội. Bên mâm cơm được làm từ chính những sản phẩm tăng gia từ đơn vị, Trung tá Cao Xuân Thành- Phó Chính ủy Lữ đoàn 82 chia sẻ: “Từ lâu, tăng gia sản xuất đã trở thành nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hiệu quả tăng gia còn góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Lữ đoàn nói chung. Điển hình là trong dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ(7/5/1954-7/5/2014), hoạt động tăng gia sản xuất đã giúp bảo đảm tốt nhu cầu thực phẩm của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn cũng như các đơn vị bạn, các đoàn khách đến thăm và nghỉ tại đơn vị”.

Phát huy tốt nguồn lực con người, với cách làm sáng tạo trên cơ sở tinh thần đoàn kết của mọi cán bộ, chiến sĩ, công tác tăng gia sản xuất đã được Lữ đoàn 82 thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo cơ sở để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.



**008. Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên// Tin tức.- Số 143.- Ngày 17/6/2015 - Tr.5**

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên.

Cho phép bổ sung quốc lộ 279B, vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ giao thông vận tải cân đối vốn chuẩn bị đầu tư Dự án trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2015 đã giao cho Bộ Giao thông vận tải; tổng hợp vốn thực hiện Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định của luật đầu tư công.

Quốc lộ 279B dài 11,5km là tuyến nối quốc lộ 279 với khu di tích lịch sử Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tuyến đường hiện ở tiêu chuẩn thấp (đường cấp VI-miền núi), mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó việc bổ sung quốc lộ 279B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết nối, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

**009. TẠ QUANG ĐẠO/ Nữ cán bộ tư pháp người Khơ Mú hết mình với công việc// Báo Pháp luật Việt Nam.- Số 155.- Ngày 4/6/2015 - Tr.5**

Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Nà Hỳ còn nhiều gian khó cũng là khoảng thời gian chị Lý Thị Rơi, cán bộ tư pháp xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực hết mình vì công việc.

Bám sát đặc điểm địa phương, nhất là tâm lý, tập tục, thói quen của đồng bào các dân tộc, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, chị đã và đang có nhiều đóng góp không nhỏ vào những chuyển biến cả về nhận thức cũng như hành động của bà con trong thực hiện các quy định của pháp luật.

**Gần dân, hiểu dân để làm tốt nhiệm vụ**

Sinh ra và lớn lên ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp Pháp lý của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật tỉnh Điện Biên, chị Lý Thị Rơi theo chồng vào định cư tại xã Nà Hỳ, một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Nậm Pồ.

Được sự động viên của gia đình, đầu năm 2005, chị Rơi thi đỗ và được tuyển dụng vào làm cán bộ tư pháp xã Nà Hỳ. Với điều kiện của một xã mới thành lập, giao thông đi lại ở đây rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Cùng với đó, xã Nà Hỳ có địa bàn rộng gồm 10 bản với dân số gần 4.000 người chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái, trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế... đã gây không ít trở ngại đối với công việc của cán bộ tư pháp xã, đặc biệt là trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý.

Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, chị Rơi đã luôn đi sâu, đi sát, nắm vững tình hình thực tế địa phương. Bản thân là người Khơ Mú, xác định bất đồng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất trong tuyên truyền, vận động đồng bào nên chị Rơi đã tranh thủ thời gian để tìm hiểu và học tiếng của từng dân tộc.

Chỉ chưa đầy một năm, chị đã sử dụng thành thạo tiếng của người Mông, người Dao, người Thái, công việc chuyên môn vì thế cũng có nhiều thuận lợi hơn. Nhớ lại những ngày đầu công tác, chị chia sẻ: “Cũng vất vả lắm! Đường vào các bản chủ yếu là đường đất, mùa mưa thì không thể đi xe được nên có hôm cả đi cả về mình phải cuốc bộ 17 - 20km để vào bản tuyên truyền, vận động bà con”.

Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất đối với chị chính là việc thay đổi nhận thức và thói quen, tập quán của bà con. Đồng bào các dân tộc ở Nà Hỳ vốn có quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, đi kèm với đó là tình trạng kết hôn sớm, hôn nhân cận huyết, tâm lý “ngại” đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh... vì đó là “việc của dòng họ, việc của gia đình”.

Vậy nên, chị Rơi đã thường xuyên phối hợp cùng các đoàn thể địa phương như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... để tuyên truyền những nội dung về kế hoạch hóa gia đình, luật hôn nhân, hộ khẩu, hộ tịch đến với bà con dân bản. Không chỉ đầu tư thời gian “chuyên ngữ” các nội dung thành tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Dao, chị còn không quản ngày đêm, lặn lội đến từng bản, vào từng nhà để tuyên truyền, giải thích nhiều lần, nhiều ngày giúp cho mọi người hiểu rõ. Nhờ đó, đồng bào đã dần hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong hơn 10 năm công tác của chị Rơi là lần vận động 2 gia đình người Mông ở bản Sam Lang và bản Lai Khoang không tổ chức đám cưới cho 2 em nhỏ 14, 15 tuổi. Liên tục nửa tháng liền, cứ 2 ngày một lần, chị lại vượt 15km từ trung tâm xã vào 2 bản để vận động.

Đỉnh điểm là khi bố cậu bé 15 tuổi tuyên bố: “Cán bộ mà không cho làm đám cưới là chúng nó sẽ ăn lá ngón tự tử!” Song nhờ sự kiên trì giải thích cùng thái độ mềm mỏng, tinh thần trách nhiệm của chị Rơi nên già làng cũng là trưởng họ, người có uy tín ở bản đã hiểu và cùng chị thuyết phục thành công 2 gia đình cho bọn trẻ tiếp tục đi học và chờ đến khi đủ tuổi thì mới tổ chức đám cưới.

Đồng chí Lò Văn Khan, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết: “Trên cương vị cán bộ tư pháp xã, đồng chí Lý Thị Rơi đã thường xuyên hoàn thành tốt, góp phần quan trọng tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong xã”.

### **“Còn công tác còn cống hiến cho hoạt động tư pháp”**

Đó là lời chia sẻ đầy chân tình của chị Rơi khi trao đổi cùng chúng tôi về những dự định và trở ngại xoay quanh công việc tư pháp bởi như cách nói của chị thì “Cái nghiệp tư pháp nó đã ngấm vào máu của mình mất rồi!”.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân qua hơn 10 năm gắn bó với công tác tư pháp, chị Rơi nhận thấy, phần lớn những vi phạm của bà con là do thói quen, tập tục

lạc hậu và những hạn chế về nhận thức; do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc cách nghĩ “thấy người trong bản lúc trước làm vậy nên cũng làm theo”.

Đơn cử như việc tảo hôn là bởi suy nghĩ: lấy vợ, lấy chồng sớm để sinh con, thêm người để đông họ mình đông nhất, lớn nhất so với các dòng họ khác... Vậy nên, song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, giải thích để nâng cao nhận thức của bà con thì cần quan tâm giúp đỡ người dân phát triển đời sống vật chất, tinh thần gắn với những chính sách, mô hình hiệu quả.

Thực tế ở Nhà Hỳ cho thấy, phát huy tốt vai trò của cán bộ tư pháp trên cơ sở sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương chính là điều kiện quan trọng để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và thực hiện đúng pháp luật, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu. Thời gian qua, tại 10 bản của xã Nhà Hỳ, tình trạng hôn nhân cận huyết đã hoàn toàn chấm dứt, hiện tượng kết hôn sớm cũng chỉ còn rải rác với số lượng rất ít. Nếu như trước đây phần lớn việc kết hôn, khai sinh, khai tử đều bị các gia đình “bỏ qua” thì nay những nội dung này đã cơ bản được thực hiện đúng theo quy định.

Đặc biệt, với vai trò tích cực tuyên truyền của chị, đến nay tục thách cưới, tục kéo vợ và việc tổ chức đám ma dài ngày của người Mông ở Nhà Hỳ đã được khắc phục có hiệu quả; người Mông cũng không còn ăn tết hàng tháng nữa mà đã chuyển sang ăn tết Nguyên đán giống các dân tộc khác trong xã.

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chị Rơi còn là người phụ nữ “đảm việc nhà”. Thấy rõ cái vất vả của việc thất học nên chị đã cùng gia đình động viên các con nỗ lực học hành thành đạt. Cháu trai đầu lòng của vợ chồng chị vừa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân đang chờ phân công công tác, còn cháu gái thứ hai thì đang theo học năm thứ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tìm tòi, phát triển sản xuất và trở thành một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.

Nói về chị Lý Thị Rơi, bà Phạm Thị Ngân - Trưởng phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ cho biết: “Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác, chị Lý Thị Rơi là một trong những cán bộ tư pháp xã điển hình nhất ở Nậm Pồ. Chị đã có nhiều đóng góp vào sự đổi thay của xã Nhà Hỳ kể từ sau khi chia tách xã, đặc biệt là việc chấp hành các quy phạm pháp luật của người dân”.

Ghi nhận những kết quả trên, chị Lý Thị Rơi đã được nhận rất nhiều giấy khen của Sở Tư pháp, UBND huyện Nậm Pồ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền chị luôn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gia đình chị được công nhận là “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, cuối năm 2014 chị Rơi vinh dự là một trong 25 đại biểu đại diện cho huyện Nậm Pồ tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ II. Song, như chia sẻ của chị Lý Thị Rơi, phần thưởng lớn nhất đối với chị đó là tình cảm yêu thương, quý trọng của đồng bào các dân tộc trong xã cũng như những chuyển biến về nhận thức và hành động của bà con trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Tạm biệt Nhà Hỳ khi mặt trời đã chuẩn bị khuất sau dải núi tai mèo phía xa, tôi nhớ mãi câu nói của chị khi rời trụ sở UBND xã: “Mong sao Đảng, Nhà nước tiếp tục

quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa để chúng tôi có điều kiện giúp đồng bào nâng cao nhận thức pháp luật”. Trong tôi, chợt dâng lên niềm tin tưởng, với những cán bộ tư pháp năng nổ, nhiệt tâm như chị thì một ngày không xa, những thói quen, tập quán lạc hậu của đồng bào các dân tộc ở Nà Hỳ sẽ sớm được khắc phục hoàn toàn, để bà con cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến tới xây dựng một cuộc sống văn minh, tiến bộ, phát triển.

#### **010. QUỲNH LINH/ Kinh nghiệm từ Si Pa Phìn// Quân đội Nhân dân cuối tuần.- Số 1015.- Ngày 14/6/2015 - Tr.2**

Lần trước đến Si Pa Phìn ( Mường Chà- Điện Biên), chúng tôi cứ nhìn mãi dáng ông già tay ôm con gà đi dọc theo bờ vực. Khi được hỏi: Ông đi đâu đấy? Ông già cười: mình đi bán con gà lấy tiền mua muối. Hỏi tiếp: Chừng đó thì được bao nhiêu hả ông? Nhưng người dẫn đường tên Vừ A Lèn vẫy tay bảo chúng tôi không phải đợi câu trả lời: không phải hỏi đâu. Nếu anh chị muốn biết sự thật được bao nhiêu và là cái gì thì cứ đi theo ông già. Chúng tôi thắc mắc, muốn ngó ý đi theo thì anh cười, bảo rằng ở đây, khi cần tiền mua thuốc phiện về hút, người ta có thể mang luôn vật nuôi như vậy đi bán, bán được bao nhiêu thì mua thuốc hết thôi.

Xã Si Pa Phìn có 3 thành phần dân tộc sinh sống, gồm dân tộc Mông, dân tộc Thái và dân tộc Kinh, gồm 973 hộ, với 5.253 nhân khẩu phân bố ở nhiều bản, trong đó có 5 bản sát biên giới Việt Nam- Lào. Theo Thượng tá Đỗ Thế Chiêu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, tình hình trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã cơ bản ổn định, song bên cạnh đó nổi lên một số vấn đề về hoạt động di cư tự do, cùng với đó là vấn đề tôn giáo, vấn đề ma túy. Về tội phạm ma túy xã từng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm. Năm trước, có thời điểm xã có đến 53 người nghiện hút. Chủ yếu từ 16 đến 40 tuổi....

Lần này trở lại Si Pa Phìn, chúng tôi cũng có ý nhìn dọc đường lộ chính từ TP. Điện Biên lên cũng như những con đường nhỏ nhỏ, len lỏi trên sườn núi, xuyên qua các bản xinh xinh, yên lành trong màu xanh của núi rừng. Cả mấy lần đi ngược xuôi không nhìn thấy hình ảnh mà mình ấn tượng. Quan sát kỹ và nói chuyện với người dân địa phương mới hay, Si Pa Phìn giờ đã khá hơn rất nhiều. Cái chết trắng đã được khống chế dần, số vụ liên quan đến ma túy, chất gây nghiện đã giảm. Trước đây, ma túy có thể xuất hiện với bộ mặt tang thương từ nhà Trưởng bản đến những hộ gia đình trẻ. Như gia đình ông Giàng A Lồng, sinh năm 1963, nguyên Trưởng bản Nậm Chim 1. Ông Lồng từng nghiện trong thời gian rất lâu. Con trai ông Lồng cũng chết do nghiện ma túy. Bây giờ, chính ông Lồng, ở căn nhà ấy đang là một người, một địa chỉ tốt để những ai còn đang bị lôi kéo bởi cảm giác ma quái của chất nghiện nhìn vào mà làm theo. Khi chúng tôi đến nhà không gặp được ông Lồng. Theo người nhà thì ông đang còn đi chăn dê, và việc ông cai được nghiện và có dê để chăn, có việc để làm thêm cũng là nhờ chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn. Chính họ là những người phát hiện và quyết tâm giúp đỡ ông Giàng A Lồng có được như ngày hôm nay.

Để có thể giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng, gia đình, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn phải thực hiện “4 cùng”- cùng ăn, cùng ở, cùng

làm, cùng nói tiếng dân tộc. Muốn “4 cùng” với bà con dân tộc, các anh phải đi từ việc tạo dựng lòng tin với nhiều cách khác nhau như làm hộ, hoặc người ta làm gì thì làm theo đó hoặc làm quen làm thân, nhận làm anh em kết nghĩa. Trong quá trình ấy, các anh phải tận tâm, nhiệt tình và kiên trì, dành nhiều thời gian, công sức và cả tiền lương giúp họ có việc làm, khiến họ quên đi, vượt qua cơn nghiện. Mua lợn cho người ta nuôi, mang gạo cho người ta ăn, cùng trồng rau khoai lang, đào ao thả cá rô phi, chăn nuôi cùng người nghiện là chuyện được bà con nhắc đến khi nói đến cán bộ, chiến sĩ của đồn. Thời gian gắn bó cho họ thành những người thân thiết như anh em ruột thịt trong gia đình. Mà nói như cách của bà con dân tộc, đã là anh em thì phải nghe nhau. Chính từ đó, các anh có điều kiện tuyên truyền, vận động phổ biến kiến thức, giáo dục, thuyết phục dần dần. Các anh phải mất nhiều thời gian tận dụng các điều kiện, tình huống khác nhau để nói về tác hại của ma túy và cây anh túc, về cách trách và bỏ chất gây nghiện. Các anh giúp bà con nhận ra mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình, xã hội và trước nhất là bản thân mình như thế nào khi dính vào ma túy.

Người trực tiếp giúp ông Giàng A Lồng là Thiếu tá Nguyễn Đức Lượng, Phó đội trưởng Đội Phòng chống ma túy- tội phạm, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn. Trong thời gian hơn hai năm qua, Thiếu tá Lượng đã giúp ông Lồng dần dần bỏ được thuốc. Hiện giờ ông Lồng đã khỏe mạnh trở lại, ngoài công việc làm nương còn chăn nuôi, theo chương trình đầu tư giúp đỡ những bà con nghèo của vùng biên giới, ông cùng với các chiến sĩ đồn biên phòng tiếp tục giúp đỡ hai đối tượng khác cai nghiện ma túy. Vợ ông Lồng tên Sùng A Mú rất vui mừng khi chồng mình đã cai nghiện thành công, gia đình an lành con trai tiếp theo của bà không dính vào ma túy, tiếp tục thay cha làm trưởng bản.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng vẫn đang tích cực thực hiện chương trình tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghiện. Cũng có trường hợp các anh tiếp cận đối tượng bằng hỗ trợ cây giống, con giống, tạo công ăn việc làm và giúp đỡ các thành viên trong gia đình họ. Công tác phòng chống ma túy được kết hợp với công tác dân vận chính sách. Thông qua chương trình “Đưa em đến trường”, các anh đã giúp đỡ được một số con em gia đình nghiện ma túy như trường hợp của cháu Sùng Thị Hải con ông Sùng A Chờ. Khi cháu Sùng Thị Hải vào lớp 5, các anh đã mua quần áo, sách vở, cặp sách cho cháu bằng chính số tiền góp từ lương...

Chị Vàng Thị Mùa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã ở Si Pa Phìn, chia sẻ, làm công tác phụ nữ ở đây trước khó lắm, giờ cũng đỡ hơn nhiều do xã cũng đã phát triển hơn. Công tác tuyên truyền của đồn biên phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin, giúp bà con Si Pa Phìn thêm yên tâm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Khi nhân dân hiểu rõ đã không tham gia tiếp tay cho hoạt động của tội phạm ma túy; đồng thời tham gia tố giác tội phạm ma túy trên địa bàn.

Đồn biên phòng đã xây dựng được 6 nhân cốt ở 6 bản trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, về phạm tội ma túy, giúp đồn trong công tác nắm tình hình. Trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức vây bắt 5 vụ buôn lậu, sử dụng ma túy, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an huyện Nậm Pồ tiếp tục điều tra.

Nhìn lại, có thể thấy sự chuyển biến tại Si Pa Phìn qua số vụ liên quan đến chất ma túy. Riêng hai năm 2012 và 2013, đơn vị đã đấu tranh, phát hiện và bắt giữ 28 vụ/29 đối tượng với hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Đoàn đã khởi tố vụ án và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Mường Chà phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng A Đình, sinh năm 1977, ở bản Nậm Chim 2, xã Si Pa Phìn, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 3,33g hê-rô-in, vào lúc 19h ngày 26/2. Đến năm 2014, số vụ đã giảm, còn 5 vụ, 5 đối tượng với hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 37g hê-rô-in, 0.5 thuốc phiện và 1 xe gắn máy.

Để có sự chuyển biến tốt trên địa bàn, với tình hình hoạt động của tội phạm ma túy cùng với một số người nghiện trên địa bàn đã giảm đáng kể, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Biên phòng Si Pa Phìn phải vượt qua không ít khó khăn do địa bàn rộng, biên giới dài, quân số đơn vị ít, phương tiện chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Âm mưu thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cũng như thủ đoạn cất giấu rất tinh vi. Họ có thể giấu ở nhiều nơi: Trên các phương tiện, trên các hành lý, trong người và ngay cả vùng kín trên cơ thể... Ngoài ra, khi các đối tượng vận chuyển, có thể sử dụng các loại vũ khí nóng để chống trả quyết liệt với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thực tế trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, các anh không nề hà. Chính cuộc sống còn nhiều vất vả của bà con địa phương cho các anh thêm quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ. Ngay những ngày đầu về đơn vị, anh Chiêu cũng bị ấn tượng bởi gia cảnh của người bị nghiện hút, khi xuống bản Long Đạo, từ tháng 6-2011. Anh tâm sự: nhìn ngôi nhà của họ bị dột nát, đồ dùng trong gia đình không có gì đáng giá, hàng ngày cơm không có ăn, các con của họ không có đủ quần áo để mặc mà người chủ của gia đình vẫn đốt những đồng tiền còn côi vào thuốc phiện, tôi rất xót xa. Tôi thương các cháu nhỏ và nghĩ đến nhiều gia đình trên địa bàn đồn quản lý có người nghiện hút cũng có hoàn cảnh giống vậy. Khi trở về đơn vị tôi đã bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, ban chỉ huy và báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để có kế hoạch, phương án làm giảm số người nghiện trên địa bàn... Đến giờ, nhìn lại kết quả đạt được ban đầu đã cho chúng tôi thêm quyết tâm mới: Sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia.

#### **011. CHU QUỐC HÙNG - TRỊNH XUÂN TƯ/ Điện Biên: Rừng nguyên sinh Tả Chùa “chảy máu” // <http://baotintuc.vn> .- Ngày 09/06/2015**

Những cánh rừng nguyên sinh còn lại của huyện Tả Chùa (Điện Biên) đang phải đối mặt với nguy cơ bị tàn phá, vì nơi đây có những cây gỗ nghìn năm tuổi - một loại gỗ quý thuộc nhóm 2a, quý hiếm.

Vượt quãng đường trên 150 km từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi men theo con đường mòn đi nương của người dân chỉ vừa 1 vệt bánh xe máy với những con dốc dựng đứng khoảng 5km. Giấu xe trong rừng rồi tiếp tục đi bộ lượn rừng khoảng 1 giờ nữa, chúng tôi đến khu rừng gần bản Pá Ổ, xã Mường Đun (huyện

Tùa Chùa). Tại khu vực này, cảnh tượng đau lòng đã hiện ra, đó là hàng chục cây gỗ nghiêng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Nhiều thân gỗ lớn đã bị cắt khúc bằng cưa máy, nằm ngổn ngang. Có những thân gỗ chỉ còn lại phần bên ngoài, còn nguyên vết tích đã cắt ra được gần 1 trăm chiếc thớt và chuyển đi đâu đó.

Luôn rừng, bám vào những vách đá tai mèo sắc nhọn dựng đứng để khảo sát một góc nhỏ trong cánh rừng, chúng tôi đếm được có khoảng gần 30 cây gỗ nghiêng bị chặt hạ, có cây đường kính lên tới 1,2m. Nhiều gốc cây nằm đó với vết cắt ngang thân bằng cưa máy, song thân cây thì đã được đưa đi đâu không rõ, chỉ còn lại những dấu tích của hiện trường khai thác quy mô. Song, cũng có hàng chục thân gỗ lớn đã bị cắt thành những khúc dài từ 1,5- 2m, sẵn sàng cho việc cưa xẻ ra thành phẩm. Tại nhiều vị trí, dấu vết của vụ khai thác, chế biến tại chỗ vẫn còn nguyên với những phần bạnh gỗ bên ngoài được loại ra, những đống mùn cưa vẫn còn mới, nhưng phần lõi đã bị xẻ thành hộp gỗ thì đã được vận chuyển đi. Một người dân địa phương làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, nói: Vào sâu bên trong các cánh rừng, còn rất nhiều địa điểm bị khai thác như thế này, nhưng nếu muốn đến, sẽ phải mất cả ngày đi bộ.

Ông Trần Đức Quyền, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Tùa Chùa cho biết: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 49 cây, lóng, khúc gỗ nghiêng với khối lượng 204m<sup>3</sup> nằm rải rác trong rừng. Tuy nhiên, đây lại thuộc địa phận của xã Nà Càng của huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Còn tại khu vực Tiểu khu 557 thuộc thôn Làng Vừa I, xã Tùa Thàng (huyện Tùa Chùa- Điện Biên), lực lượng kiểm lâm cũng phát hiện 73 cây, lóng, khúc gỗ nghiêng với khối lượng 227 m<sup>3</sup> bị gãy, đổ... nằm rải rác trong rừng từ năm 2013. Hiện số gỗ này đang bị một số đối tượng xẻ thành gỗ hộp, thớt nghiêng và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Còn trong quý I năm 2014, Kiểm lâm địa bàn báo có 1 số đối tượng chặt hạ 15 cây gỗ nghiêng với khối lượng gần 22 m<sup>3</sup>. Toàn bộ số tang vật này vẫn đang nằm tại hiện trường, rải rác trong các khoảnh 5,6,7 của Tiểu khu 557 (xã Tùa Thàng, huyện Tùa Chùa). Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Tùa Chùa đã phối hợp với Công an huyện tiến hành xác minh, lấy lời khai của một số đối tượng nghi vấn. Nhưng quá trình điều tra không đủ căn cứ để chứng minh để xử lý theo pháp luật. Hội đồng định giá huyện đã hoàn tất thủ tục để tổ chức bán đấu giá theo quy định, tuy nhiên theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Tùa Chùa cho đến nay chưa tổ chức bán đấu giá số gỗ trên, nên hiện toàn bộ số gỗ vẫn được giữ nguyên tại hiện trường.

Nhiều năm nay, gỗ nghiêng là một mặt hàng quý hiếm trên thị trường cả nước. Những bộ bàn ghế làm từ “ngọc nghiêng”, tức là phần thân gỗ có u, máu mà người ta vẫn gọi là mắt nghiêng được rao bán với giá hàng tỷ đồng. Những chiếc lộc bình bóng loáng với những hoa văn tự nhiên từ thớ gỗ lạ mắt cũng được rao bán hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng. Đơn giản hơn, những chiếc thớt gỗ nghiêng có đường kính từ 40 cm đến 70 cm bày bán công khai trên đỉnh đèo Pha Đin, nơi giáp ranh giữa tỉnh Điện Biên với Sơn La cũng có giá từ 120- 300 nghìn đồng. Điều này đã lý giải tại sao những cánh rừng nguyên sinh còn lại ở Mường Đùn, Tùa Thàng (Tùa Chùa- Điện Biên) hay Quỳnh Nhai (Sơn La) đang ngày đêm bị "chảy máu".

Về thực trạng này, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, ông Mùa Ngọc Tú cho biết: Sự việc trên, huyện đã nghe người dân báo cáo lên cách đây 1 tháng. Huyện đã họp đã yêu cầu Phó chủ tịch huyện phụ trách khối nông- lâm chỉ đạo trực tiếp, giao cho Kiểm lâm đi kiểm tra và báo cáo bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo vì còn phải đi kiểm tra từng điểm. Đây là địa bàn nằm giáp ranh giữa xã Mường Đun - Tủa Thành của huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng của huyện Tuần Giáo và xã Nà Càng của huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) nên vấn đề giải quyết rất phức tạp. Số gỗ trước đây đã bị hạ xuống nằm trong rừng từ đầu năm, huyện sẽ ra quyết định tịch thu và đưa vào đấu giá. Còn số gỗ thớt của Mường Đun thì mới nghe như vậy. Huyện đang yêu cầu báo cáo để tìm cách xử lý.

Như vậy có thể thấy, tình trạng “chảy máu rừng” đang xảy ra trên địa bàn huyện Tủa Chùa, có một vấn đề lớn nhất là địa điểm nằm ở vị trí giáp ranh giữa các địa phương trong tỉnh Điện Biên và giữa 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La. Một số vị trí rừng bị khai thác trái phép vẫn nằm trong khu vực chưa xác định rõ thuộc địa bàn địa phương nào quản lý và chịu trách nhiệm. Các đối tượng khai thác lâm sản trái phép thường khai thác gỗ tại địa bàn này rồi vận chuyển bằng đường bộ sang huyện Tuần Giáo hoặc đi qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiếp tục vận chuyển bằng đường sông. Vì vậy, nếu thiếu sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương trong tỉnh, giữa các tỉnh giáp ranh thì công tác bảo vệ rừng khó có thể đạt hiệu quả.

#### **012. DIỆU ANH/ Điện Biên: Trước nạn ma túy và HIV/AIDS// Người cao tuổi.- Số 97.- Ngày 18/6/2015 - Tr.12**

4.292 đối tượng HIV, 1.814 người AIDS. Đây là số đối tượng có hồ sơ quản lý; số đối tượng ngoài sự quản lý của cơ quan chức năng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Tỉnh Điện Biên đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch HIV/ AIDS...

#### **Tử nghiện ma túy**

Ở Điện Biên, khó có con số chính xác về phản ánh người nghiện ma túy. Vì, đối tượng này luôn biến động từng ngày. Nhiều năm nay, cơn lốc ma túy luôn lách, thâm nhập vào từng ngõ hẻm, từng nhà, “nó” như con ma “nhập” vào đầu người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà. Ma túy đã gây hậu họa khôn lường cho không biết bao nhiêu gia đình.

Thanh Luông là xã giáp biên giới nước bạn Lào, tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy ở đây vào diện nhiều nhất nhì huyện Điện Biên. Thiếu tá Lò Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác an ninh xã Thanh Luông cho biết: toàn xã có hơn 100 đối tượng nghiện ma túy trong hồ sơ quản lý, gần 100 đối tượng đang thụ án. Nhiều gia đình cả bố, mẹ, con đều nghiện. Thậm chí nhà có 3,4 người tất cả đều nghiện ma túy. Thiếu tá Tiến đưa chúng tôi vào bản, vừa đi vừa nhắc nhở nên đi giữa đường không nên đi vào bãi cỏ, không bước vào những đồng lá khô trên đường, đề phòng dẫm phải kim tiêm. Mới vào đầu bản, nhìn hai bên đường đã thấy la liệt xi-lanh, kim tiêm. Có những kim tiêm còn dính máu. Chị Quàng Thị Phương, cán bộ y tế thôn bản cho biết, để hạn chế các đối tượng dùng chung kim tiêm, bản nào cũng có



thùng đựng kim tiêm miễn phí treo ở đầu bàn. Mỗi đêm bỏ vào 40-50 kim, sáng hôm sau hết không còn cái nào.

Tệ nạn ma túy ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo không thua kém xã Thanh Luông. Năm 2013, Chiềng Sinh chỉ có 70 người nghiện ma túy, năm 2014 con số này đã tăng lên 105 người. Đây là đối tượng có hồ sơ quản lý. Thực tế, trong xã có bao nhiêu người nghiện ma túy thì không thể biết được chính xác. Trong số người nghiện, nhiều người mới 15-16 tuổi.

Cũng ở Tuần Giáo, xã Chiềng Đông được liệt vào đầu bảng danh sách có người nghiện nhiều nhất, nhì huyện. Toàn xã có 1.010 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu, trong khi số đối tượng nghiện lên đến con số gần 250 người, so với năm 2013, tăng 140 người. Tệ hại hơn, trong xã có tới 26 tụ điểm nằm trong “danh sách đen” vì có dấu hiệu ma bán, tàng trữ ma túy.

Điểm qua một vài xã nêu trên đã thấy rợn người. Trong khi đó, có những bản tỉ lệ người nghiện ma túy cao chiếm 60-70 %. Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở Điện Biên đã triển khai các hình thức, biện pháp cai nghiện ( tập trung, cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bằng metha done), nhưng tỉ lệ tái nghiện rất cao. Như huyện Điện Biên Đông, năm 2014 tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 370 người; tại xã Chiềng Sơ, Na Son...sau cai nghiện, tỉ lệ tái nghiện là 100%. Điều này cho thấy cuộc chiến chống ma túy ở Điện Biên còn rất cam go, quyết liệt.

### **Đến đại dịch HIV/AIDS**

Ma túy, HIV/ AIDS là “cây cầu” nối liền với nhau. Đại dịch HIV/ AIDS đã “xé nát” biết bao gia đình. Có những bản được mang tên : “ Bản không chồng”, nghe quặn lòng. Ví như ở xã Thanh Luông, gần 100 người ( có cả nữ) nhiễm HIV. Số này đều ở độ tuổi 20-30 tuổi, đang là học sinh. Số người chết đã vượt quá con số 30. Hàng chục trường hợp khác chết vì AIDS, nhưng gia đình chỉ khai báo là tử vong do ốm đau. Ông Lò Văn M, có 3 người con trai thì cả 3 đều bị HIV, người con thứ 2 đã chết vì AIDS. Hai người còn lại đã “cầm trên tay” giấy khai tử. Hộ Ông Nguyễn Văn K, chỉ có hai bố con nhưng cả hai đều lâm vào cảnh sự sống tính bằng ngày vì trong người mang căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.

Điều đáng báo động ở Thanh Luông đã phát hiện 9 phụ nữ mang thai dương tính với HIV. Thảm họa này giáng xuống sự sống của những đứa trẻ sơ sinh?

Chúng tôi đến xã Luân Giới, huyện Điện Biên Đông. Xã có gần 1.100 hộ chiếm hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Ma túy mới vào Luân Giới chưa tới chục năm, nhưng đã lôi cuốn, mê hoặc hàng trăm thanh niên trai tráng đi vào con đường nghiện ngập. Để rồi, “ Con” HIV/AIDS đã “Cấu xé”, “Vò nát” từng người. Năm 2008, số người nghiện còn đếm trên đầu ngón tay, nay xã đã có 176 người nhiễm HIV và hơn 70 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Người dân ở đây chưa biết thế nào là HIV/AIDS. Họ cũng chưa tiếp cận với các biện pháp phòng chống HIV/AIDS. Một con số kinh hoàng từ năm 2008 đến tháng 10/2014, xã Luân Giới có 155 người chết vì HIV/AIDS. Trong đó hơn 90% là đàn ông, trụ cột gia đình. Người dân bản Giới nói rằng, có tuần trong xã có 3-4 người

chết vì HIV/AIDS. Mới đây trong xã có 5 người chết vì AIDS. Đàn ông cứ dặt tay nhau “đi” xuống âm phủ, để lại đàn bà con gái, trẻ nhỏ bơ vơ, cô cút, sống trong cảnh nghèo khó.

Đến các xã, bản đồng bào dân tộc Mông và ở xã, bản vùng núi cao kinh tế còn trong diện “ đặc biệt khó khăn”, mới thấy tệ nạn ma túy, HIV/AIDS bủa vây, cào xé, tàn phá bản làng, làm cho đời sống đồng bào khuynh gia bại sản. Biết dính vào ma túy là nghèo khổ, bị HIV/AIDS là chết, nhưng có mấy người đã “dứt” được ra. Khi tệ nạn mua bán, tàng trữ ma túy còn tồn tại thì tệ nạn ma túy, HIV/AIDS vẫn còn đất để tồn tại, phát triển. Và, Điện Biên vẫn phải gồng mình chống chọi với đại dịch HIV/AIDS.

**013. QUỐC HUY/ Điện Biên: Phá đường dây vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp// <http://baophapluat.vn> .- Ngày 09/06/2015**

Đội I Đoàn Đặc nhiệm, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cùng với PC 47 - Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Thực hiện kế hoạch chuyên án 010L, Phòng PCTPMT Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, triển khai lực lượng, phối hợp với Đội I Đoàn đặc nhiệm Miền bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, PC 47 Công an tỉnh Điện Biên, phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Đối tượng chính trong chuyên án này là Trần Văn Cường (SN: 1977), trú tại Đội 15 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chỗ ở hiện nay tổ 4 phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, khoảng 6h30p ngày 8/6, tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang điều khiển chiếc taxi BKS: 27A - 01281.

Qua kiểm tra chiếc xe trên, lực lượng liên ngành phát hiện 6.000 viên ma túy tổng hợp, giấu trong túi đựng chăn ở trên xe do Trần Văn Cường lái tại thời điểm đó. Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở để làm rõ.

Hiện Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên, đang tiếp tục mở rộng điều tra hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

**014. QUANG HÙNG/ Vận chuyển thuê 20 bánh heroin để nhận 100 triệu đồng// <http://www.baohaiquan.vn>.- Ngày 22/06/2015**

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập, Cục Hải quan Điện Biên vừa phối hợp phát hiện 4 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La.

Vào hồi 9 giờ phút ngày 21-6, Phòng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Biên phòng Sơn La, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Phòng trinh sát kỹ thuật (Cục phòng, chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng), Đội BP14 Bộ tư lệnh Bộ

đội Biên Phòng, Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ tại Km103+600 quốc lộ 43 phát hiện thấy 4 người lạ (3 nam, 1 nữ) đi trên 2 phương tiện xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ Công tác yêu cầu dừng lại và kiểm tra phát hiện trong cốp xe máy của Cứ A Sang điều khiển chở Tráng Thị Mo ngồi sau có 20 bánh hình hộp chữ nhật, đều có kích cỡ khoảng 15cm x 10cm x 2,5cm được quấn giấy nilon màu trắng tiếp đến là lớp giấy màu vàng sau đó là lớp ni lon màu vàng, bên trong đựng chất cục bột màu trắng.

Qua đấu tranh, đối tượng Sang và Mo khai nhận, số hàng trên là heroin, có tổng trọng lượng 6.600gam đang trên đường vận chuyển ra Mộc Châu để lấy tiền công là 100 triệu đồng.

Các đối tượng còn lại là Cứ A Dế và Cứ A Trá đi trước có nhiệm vụ quan sát lực lượng chức năng để thông báo cho Sang và Mo nhưng chưa kịp thông báo thì đã gặp tổ công tác kiểm tra.

Xét thấy có dấu hiệu phạm tội Tổ công tác đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định.

**015. QUANG HÙNG/ Bắt giữ 2 bánh heroin, 182 viên ma túy tổng hợp// <http://www.baohaiquan.vn> .-Ngày 23/06/2015**

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 2 bánh heroin, 182 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 17 giờ ngày 22-6, Tổ Công tác gồm Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Phòng PC47 (Công an Điện Biên) làm nhiệm vụ tại bến xe khách TP. Điện Biên Phủ đã nhận được nguồn tin từ một lái xe về một thùng hàng gửi theo xe có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo thông tin mà lực lượng chức năng nhận được: Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày có một phụ nữ đi xe taxi đến gửi 1 thùng carton đã được dán băng dính mặt trước gửi chị L (có địa chỉ tại Lào Cai, kèm theo số điện thoại di động). Mở thùng hàng trên, lái xe nhận thấy bên trong có một con thú nhồi bông, bên trong thú nhồi bông có vật cứng dạng bánh.

Tiến hành kiểm tra chi tiết, lực lượng chức năng phát hiện vật thể cứng dạng bánh bên trong con thú nhồi bông là 2 bánh chất bột màu trắng, bên ngoài mỗi bánh đều được bọc bằng nilon màu đen (kích thước mỗi bánh: 2,2x10,4x15cm).

Ngoài số hàng trên, lực lượng kiểm tra phát hiện một túi nilon màu xanh có chứa 182 viên nén màu hồng có ký hiệu WY.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng xác định, số chất bột màu trắng là 700gam heroin, cùng 182 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

**016. MINH THÚY/ “Công” trường lên núi// Nhân dân.- Số 21804.- Ngày 7/4/2015 - Tr.3**

Một điểm trường mới khang trang thay thế cho lớp học vách nứa đơn sơ mà hơn mười năm nay đều phải dựng lại mỗi khi mùa mưa bão đến. Điểm trường như một ánh sáng núi rừng biên giới xa xôi hẻo lánh của Tổ quốc mà nhóm Tình nguyện Niềm tin cùng các nhà hảo tâm đã dành tặng cho các em học sinh tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trước thêm năm học mới.

**Hành trang xây trường**

Hai năm trước đây, con đường đi đến điểm trường ở bản Nậm Vì thật chông chênh, vất vả. Vượt hơn một nghìn km từ Hà Nội trên những con đường quanh co khúc khuỷu, đường núi hiểm trở, chúng tôi mới thấm được sự gian truân của những đứa trẻ nơi đây khi đi tìm cái chữ. Cả bản Nậm Vì có hơn 80 hộ dân, phần lớn là người Mông sống chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, tuy nhiên bản lại ở trên cao, xa sông suối nên các hộ dân thường xuyên rơi vào cảnh đói ăn mùa giáp hạt.

Điểm trường Nậm Vì trước kia được dựng bằng tre, nứa. Cứ hết kỳ nghỉ hè, các thầy cô giáo của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chung Chải lại lấy tre nứa, bặt gia cố lại lớp học. Có năm mùa mưa bão, thầy trò vừa chạy ra khỏi lớp học thì trường sập. Là một trong những người đầu tiên khảo sát để xây dựng điểm trường mới, bạn Hoàng Hoa Trung, phó nhóm Tình nguyện Niềm tin cho biết: "Điều kiện phòng học ở đây còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Trường học được chia thành ba gian tuềnh toàng, xiêu vẹo. Có gian còn bị thủng lỗ chỗ, các em học sinh có thể thò đầu từ bên ngoài vào để xem bên trong các thầy cô dạy chữ. Còn bàn ghế thì được chế từ những thân gỗ gồ ghề, cái cao cái thấp".

Chính vì mong muốn có một điểm trường khang trang, kiên cố, không lo tóc mái mỗi khi mùa mưa bão đến, các thành viên trong nhóm Tình nguyện Niềm tin trong nhiều năm qua đã biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể để các em học sinh rẻo cao có được một trường học đúng nghĩa. Nhớ lại những tháng ngày lặn lội sang Bát Tràng để kiếm những chiếc bát hoa, bình gốm đem bán lấy tiền gây quỹ xây trường, bạn Nguyễn Thùy Linh, thành viên của nhóm chia sẻ: "Đó là những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, các bạn sinh viên chúng tôi cùng nhau đạp xe sang đó. Thời gian đầu, đi mười nhà thì chín nhà từ chối nói chuyện. Sau khi đến gặp được 30, 40 hộ thì chúng tôi đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của bốn hộ gia đình. Họ đã tặng chúng tôi rất nhiều đồ gốm, có đồ còn mới, có đồ bị chút lỗi nhưng đều sử dụng được". Vậy là sau hơn một năm kiên trì đi nhật từng chiếc bát gốm, lọ hoa ở Bát Tràng, đi bán bảo hiểm xe máy, bán áo phông ở các hội chợ, nhóm Tình nguyện Niềm tin đã vận động được gần 400 triệu đồng, trong đó có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cùng chung tay vào thực hiện kế hoạch xây trường theo đúng kế hoạch.

**Trường đẹp cho em**

Với sự cố gắng miệt mài của nhóm Tình nguyện Niềm tin, vừa qua, điểm trường kiên cố, khang trang với trị giá hơn 380 triệu đồng tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải đã được khánh thành. Điểm trường đã đi vào hoạt động sau hơn một tháng thi

công với ba phòng học tiêu chuẩn rộng gần 100 m<sup>2</sup>, khu vệ sinh, bể nước, được xây dựng bằng phương pháp gạch không nung, thân thiện với môi trường, phù hợp với khí hậu vùng núi cao. Bên cạnh đó, các em học sinh càng thêm háo hức, thích thú hơn với khu vui chơi với xích đu, hệ thống trò chơi vận động bằng lốp chôn, sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, giàn hoa... Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chung Chải Phạm Văn Khiêm, mừng rỡ chia sẻ: "Nhìn ánh mắt nụ cười của con trẻ có thể thấy được các em vui mừng đến nhường nào. Chúng tôi và các bậc phụ huynh đều cảm thấy yên tâm hơn khi học sinh có một môi trường học tập chất lượng và thân thiện".

Trong số gần 50 học sinh được học trong điểm trường mới, chúng tôi xúc động nhất khi gặp em Thái với biệt danh "cậu bé hái măng". Hoàn cảnh gia đình Thái gặp nhiều khó khăn, mới bảy tuổi mà em đã nhiều lần bỏ học đi lang thang khắp bản, vào rừng nhặt măng để ăn và chăm sóc em. Trước khi xây điểm trường mới, lần nào gặp Thái chúng tôi đều tặng em hộp màu, sách vở mới và căn dặn: "Thái phải đi học nhé, sắp có trường đẹp, bàn ghế đẹp, nước sạch và khu vui chơi nữa. Ngày khánh thành trường, chúng tôi cũng háo hức như lũ trẻ lần đầu vào lớp. Gặp Thái, chúng tôi hỏi: "Em Thái chịu đi học rồi đó à?". Cậu bé cười ngượng ngịu, gật đầu rồi nói với giọng lơ lớ: "Em đi học rồi nè!".

Tiếng ve kêu, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, những trang sách, cuốn vở của một năm học đã khép lại. Nhưng từ bây giờ, cuộc sống của các em học sinh tại bản Nậm Vì sẽ dần bước sang một trang mới tại điểm trường mới khang trang, đầy đủ hơn.